

nguyenthi leyen

## 5 PHÚT LỜI CHÚA

18/03/20 THỜ TỜ TUỜ N 3 MC

Th. Sy-ri-lô, giám mỗ c Giê-ru-sa-lem, tỉn sĩ HT

### THAM DỜ TỜ C LỜ I CHÚA: Mt 5,17-19

#### THỜ Y ĐỜ N ĐỜ KIỜ N TOÀN

**"Vi Thờ y bờ o thờ t anh em, trờ c khi trờ i đờ t qua đờ, thì mờ t chờ m mờ t phờ t trong Lờ Luờ t cũng sờ không qua đờ, cho đờ n khi mờ i sờ đờ c hoàn thành." (Mt 5,18)**

**SỜ NG VÀ CHIA SỜ :** Do Thái là dân tờ c cờ a giao đờ c, giao đờ c Thiên Chúa đã ký kờ t vờ i hờ tờ i núi Sinai. Thờ nên, Lờ Luờ t – mà hờ gờ i là Torah – đờ c Chúa ban qua ông Mô-sê, đờ c hờ tuân thờ hờ t sờ c cờ n thờ n vì đó là bờ o chờ ng cho lờ i hờ a cờ a Thiên Chúa nhờ n hờ làm dân riêng và là bờ ng chờ ng cho sờ trung thành cờ a hờ vờ i lờ i cam kờ t "hờ t lòng hờ t đờ tuân giờ và đem ra thờ c hành" (Đnl 26,16). Vì thờ khi yêu cờ u các môn đờ phờ i "cờng chính hờ n các kinh sờ và ngờ i Pha-ri-sêu," Chúa Giê-su minh đờ nh "mờ t chờ m mờ t phờ t trong Lờ Luờ t" cũng không đờ c bờ qua bờ i vì Tin Mờ ng mà Ngài công bờ không phờ i đờ hờ y bờ Lờ Luờ t mà là đờ kiờ n toàn.

**Mờ i Bờ n LÀ BÁNH Bờ RA: Bờ n có bờ t tờ i sao thánh Phao-lô vờ n tuân thờ Lờ Luờ t "đúng nhờ mờ t ngờ i Pha-ri-sêu" (Pl 3,5) mà giờ đây lờ i tuyên bờ "không muờ n bờ t đờ n chuyờ n gì khác ngoài Đờ c Giê-su Ki-tô, mà Đờ c Giê-su Ki-tô chờ u đờng đờnh vào thờ p giá" (1Cr 2,2)? Phờ i chẳng là vì ngài xác tín Đờ c Ki-tô là Đờ ng kiờ n toàn Lờ Luờ t? Vì thờ Đờ c Ki-tô chính là Luờ t cho bờ n, Luờ t Yêu thờ ng. Và nên hoàn thờ n là chu toàn Luờ t Yêu thờ ng, là "yêu thờ ng nhờ Ngài đã yêu".**

Sờ ng Lờ i Chúa: Mờ i ngày chờ n mờ t hành vi đã làm trong ngày đờ xét xem: – 1/ Đờ ng lờ c nào đã thúc đờ y tôi đã làm viờ c đó? – 2/ Tôi cờ n kiờ n toàn hành vi đó thờ nào đờ có thờ "yêu nhờ Chúa yêu" hờ n nờ a?

**Cờ u nguyờ n: Lờ y Chúa Giê-su, Chúa đã đờ n đờ hoàn thiờ n Lờ Luờ t. NHỜ THÁNH THỜ N TÁC ĐỜ NG, chúng con QUYỜ T TÂM tuân giờ nhờ ng Lờ Luờ t Chúa truyờ n đờ y vì nhờ ng Lờ Luờ t đó đem lờ i cho chúng con sờ sờ ng trờ ng sinh.**

gpcantho

-----